



15 ตุลาคม 2558

บทความ : กปน.ชูองค์กรตัวอย่างการประหยัดน้ำ

“น้ำ” ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เราใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่หากเราทุกคนไม่ร่วมมือช่วยกันประหยัด สักวันหนึ่งทรัพยากรน้ำก็จะมีวันที่จะหมดไป



นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร
ผู้จัดการส่วนบริหาร
โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรียล โซคซัย 4

นอกจากการประปานครหลวง (กปน.) จะรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแล้ว ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่มีปริมาณการใช้น้ำสูงก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ กปน. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โซคซัย 4 หนึ่งในสถานประกอบการที่มีการใช้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอัตราค่าน้ำของโรงพยาบาลจะไม่ได้ลดลงจากเดิมไปมากนัก เนื่องจากปริมาณบุคลากร และผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นจนปัจจุบันมีมากกว่า 3,600 คนต่อวัน แต่หากเปรียบเทียบจากสถิติค่าน้ำต่อคนต่อเดือนกลับลดลงมากกว่า 6.74% โดย **นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร** ผู้จัดการส่วนบริหาร โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โซคซัย 4 กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ดำเนินกิจกรรมประหยัดน้ำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยการ



นายอริชิต เทพวัลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรียล โซคซัย 4

ลดปริมาณน้ำในถังซักโครกจากเดิมในเดือนกรกฎาคม 2557 จาก 6.5 - 7 ลิตร เป็น 5.5 ลิตร และในเดือนสิงหาคม 2557 จาก 5.5 ลิตร เป็น 5 ลิตร การเปลี่ยนก็อกรธรรมดาเป็นก็อกประหยัดน้ำ ด้วยการเปรียบเทียบอัตราการความสิ้นเปลืองน้ำของก็อกน้ำแต่ละรุ่นก่อนนำมาใช้งานจริงจากที่ได้รับข่าวสารข้อมูลจาก กปน.อย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการประหยัดน้ำในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในอาคาร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ และสัปดาห์รณรงค์ตอกย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง”

ทางด้าน **นายอริชิต เทพวัลย์** ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โซคซัย 4 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงพยาบาลยังมีโครงการในปี 2559 – 2560 ที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนด้วยโครงการ Reused Water ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างกระบวนการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด โดยโรงพยาบาลมีเป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้ำลงอีกในปีถัดไป นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อจะได้มีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป”

จากช่วงวิกฤติขาดแคลนน้ำที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ในหลายภาคส่วนเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพราะทรัพยากรน้ำมีวันหมดจึงควรใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า ไม่มีแผนระยะสั้น หรือระยะยาว และไม่มีวันสิ้นสุด